
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันอังคารท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ช้ัน ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสุพล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภาน ุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายสุวรรณ  โพคา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จลุลาบุดดี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๑. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 

 ๑๒. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๓. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๔. นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๑๕. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๖. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒ 

 

๑๗. นางนาฏญา  วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 
 ๑๘. นายจเร  ขุมดินพิทักษ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
 ๑๙. นายนันทพจน  บญุประสิทธิ์  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๐. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวธิดารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 ๒๒. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 ๒๓. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๒๔. นายเพ่ิมพล  มีเดช   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 ๒๕. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๒๖. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๒๗. นางชนิสรา  วงษศิริ   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๒๘. นายกิตติศักดิ์  แกวไสย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๒๙. นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๐. นายศราวุธ  แดงนอย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๑. นายสมภพ  ออนละมัย  ท่ีปรึกษาสภาเทศบาลตำบลบานเปดกิตติมศักดิ์ 
 ๓๒. นายศิวกร  นามนวด   พนักงานจางเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานท่ีเขา

รวมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ซ่ึงตรงกับวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบล
บานเปด จากนั้นไดนำเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  ทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล ทุกทานคงจะไดรับเอกสารขอเชิญทุกทานเขารวมพิธีรับพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี โดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา ๐๘.๔๕ น.เปนตนไป จึงขอเชิญ
ชวนทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมแตงกายดวยเครื่องแบบปกติขาวเขารวม
พิธีในวันพรุงนี้ และในชวงเย็นทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดขออนุญาตเดินทางไป
ราชการขอใหมาพรอมกันที่เทศบาลเพื่อเขารวมโครงการศึกษาดูงานรวมกับ
กลุมสตรี จากนั้นไดนำเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั ้งท่ี ๑ วันที ่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีผานมา ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทาน
ใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในระเบียบวาระท่ี ๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ก็ตองขอชมท่ีไดมีการ

พัฒนาท่ีดีข้ึนใน ๓๒ หนา ตนก็ไดตรวจพบขอผิดพลาดอยู ๖ จุด แตก็เขาใจวา
เนื้อหาท่ีตองการจะสื่อคืออะไร ชื่อบุคคลอาจจะขาด ว.แหวนไปก็พอจะทราบ
วาเปนชื่อใคร คำวาท้ังพิมพเปนทอง คำวาสูพิมพเปนสู ก็พอเขาใจได พิมพผิด
อยู ๖ จุด ตนไมขอแกไขแตยืนยันวาจะรับรอง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีสมาชิก

สภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม 
ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งด
ออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   - ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบานเปด เปนเทศบาลเมือง 
บานเปด (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาเทศบาล ฐานะจากเทศบาลตำบลบานเป ด เป นเทศบาลเมืองบานเปด (สำนัก

ปลัดเทศบาล) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบเปลี่ยนแปลงฐานะ 
นายกเทศมนตรี จากเทศบาลตำบลบานเปด เปนเทศบาลเมืองบานเปด (สำนักปลัดเทศบาล) 

โดยมีหลักการคือ เทศบาลตำบลบานเปดไดจัดตั้งเปนเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจ ิกายน ๒๕๔๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงว ันท ี ่  ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบลบานเปด อำเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เปนเทศบาลตำบลบานเปด โดยมีพื ้นท่ี
ครอบคลุมตำบลบานเปดทั้งตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๒๘,๑๒๕ ไร มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน 
๒๐๖,๗๘๐,๕๘๙.๐๘ บาท มีประชากรอาศัยอยูทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๔ ครัวเรือน 
หรือจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๔๘,๑๓๓ คน แยกเปน เพศชาย ๒๒,๓๐๔ คน 
เพศหญิง ๒๕,๘๒๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ปจจุบัน
เทศบาลตำบลบานเปดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ “เทศบาลเมือง ไดแก 
ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต
หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทำตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาล
เมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย”  

ดังนั ้นเพื ่อรองรับความเจริญของทองถิ ่นและประโยชนในการ
ปรับปรุงการบริการสาธารณะ โครงสรางของเทศบาลใหมีการเพิ่มอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลใหมีความเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน
ทองถ่ินใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน และเพ่ือใหสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการกระจายอำนาจและความเปนอิสระของ
ทองถิ ่น จึงเห็นควรเปลี ่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบานเปด เปน
เทศบาลเมืองบานเปด ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เปนตนไป 

- เปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา ๒๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- เปนไปตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๙๑๖ 
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง
ฐานะ และเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่  มท 
๐๘๐๔.๖/ว ๔๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื ่อง แนวทางการจัดตั้ง 
เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีใหมีผลในวัน
ครบวาระการดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  

โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
๑. เพ่ือใหการบริหารงานรวดเร็วข้ึนโดยข้ึนตรงตอจังหวัดซ่ึงเปนการ

ลดขั้นตอนการบริหาร ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๒. การพัฒนาโครงสรางการบริหารงานใหมีความเขมแข็ง สงผลให
เกิดความคุมคาในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. เทศบาลไดร ับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทำใหสามารถบริหารงานตามอำนาจหนาที่ได
อยางท่ัวถึง 

๔. มีการบริการเชิงรุกท้ังดานสาธารณูปโภคและสวัสดิการสังคม โดย
ใหบริการแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

๕. สามารถจัดตั้งศูนยแพทยชุมชนเพื่อบริการดานสาธารณสุขแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๖. สามารถจัดตั้งโรงรับจำนำเพ่ือเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของ
ประชาชน รวมท้ังลดปญหาการกูยืมเงินนอกระบบ 

๗. เมื่อเปนเทศบาลเมืองแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 3 
เขตเลือกตั้ง ทำใหมีสมาชิกสภาเพิ่มอีก 6 คน รวมเปน 18 คน สงผลใหการ
ดูแลพัฒนาทองถ่ิน การแกไขปญหา/สนองตอบความตองการของประชาชนมี
ขอบเขตเล็กลงและมีความใกลชิดกับประชาชนมากยิ่งข้ึน 

๘. มีจำนวนผูบริหารของเทศบาลเพิ่มขึ้น ไดแก รองนายกเทศมนตรี 
3 คน ท่ีปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันไดไมเกิน 3 คน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบานเปด เปนเทศบาลเมืองบานเปด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๙๑๖ ลงวันที ่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตั้ง 
เปลี ่ยนแปลงฐานะ และเขตองคกรปกครองสวนทองถิ ่น สวนที ่ ๔ การ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ขอ ๗ “เม่ือเทศบาลเห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลใหเสนอสภาเทศบาลเพื่อเห็นชอบกอนดำเนินการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน หากสภาเทศบาลไมเห็นชอบใหการดำเนินการดังกลาว
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ตกไป” ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายธนดล  ประเสริฐทรง    ตนขออภิปรายสนับสนนุในระเบียบวาระนี้ เม่ือประมาณ ๒๐ ปท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผานมาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ องคการบริหารสวนตำบลบานเปดไดมี

การประชุมสภาฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตำบลมาครั้งหนึ่ง ตน
ก็ไดมีโอกาสยกมือในชวงนั้นเดือนเมษายน ๒๕๔๗ ขณะนี้เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๗ ซึ่งผานมา ๒๐ ปแลวจึงเปนที่นาภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ ่งของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะของทองถิ่นแหงนี้ตั้งแตยุคแรกที่มีการจัดการ
เลือกตั้งในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๓๙ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ตนขออภิปราย
สนับสนนุใหเปนเทศบาลเมืองดวยเหตุผลท่ีเปนเทศบาลเมืองแลวภารกิจท่ีตอง
ทำจากเดิม ๙ ขอในฐานะเทศบาลตำบล เพิ่มขึ้นอีก ๗ ขอในฐานะเทศบาล
เมืองตามมาตรา ๕๓ และอาจจะทำตามมาตรา ๕๔ ซึ่งตามความเปนจริงใน
การพัฒนาเราคงจะไมไดมองเฉพาะในเรื่องของการกอสรางถนนหนทาง รอง
ระบายน้ำ หรือสาธารณูปโภคอื่น แตการพัฒนาที่ครบถวนจะตองครอบคลุม
ความเปนอยูของประชาชนในทุกดาน ในภารกิจของเทศบาลตำบลทั้งมาตรา 
๕๐ เดิม มาตรา ๕๓ ท่ีจะเปนเทศบาลเมือง และมาตรา ๕๔ ก็จะสนับสนุนให
เราไดมีบทบาทที่จะปรับปรุงพัฒนาทองถิ่นแหงนี้ใหครอบคลุมครบถวนมาก
ขึ้น แตยังไมเทียบเทาเทศบาลนคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการกีฬา
ตามมาตรา ๕๔ ที่อาจจะทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ขอ ๙ ใหมีและบำรุง
สถานที่สำหรับการกฬีาและพลศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่ตนใหความสนใจมาตั้งแต
ตน ในยุคกอนที่เปน อบต. เราพยายามที่จะสงเสริมแตดวยงบประมาณหรือ
บุคลากรทำใหการสงเสริมในเรื่องของการกีฬาและการพลศึกษายังไมเปนท่ีนา
พอใจ กีฬา ชางฝมือเปนเรื่องที่ตองฝกฝนทำซ้ำๆ ทำแลวทำอีกแลวก็คิดคน
พัฒนาตนเอง นายชนาธิป สรงกระสินธ กอนท่ีจะมาเปนนักฟุตบอลท่ีมีรายได
เปนหลัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทในปจจุบัน เขาตองผานการฝกฝนจากพอตั้งแต
เรียนอนุบาลจนถึงมัธยม เขาตองฝาฟนกับความอยากเลนในฐานะเด็กแตตอง
ถูกบังคับดวยวิธีการฝกของพอ ชนาธิปหรือเจไมเคยไดใชชีวิตในฐานะเด็กหรือ
วัยรุน แตเขาคือเครื่องจักรอยางหนึ่งท่ีถูกปลุกปนใหเปนนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 
เพื่อใหเปนนักกีฬาฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะ การที่จะกาวขามอุปสรรคเพ่ือ
เดินทางไปสู ความสำเร็จ เราเห็นผลสำเร็จในปจจุบันซึ ่งไมใชเร ื ่องลับ 
เหตุการณการเติบโตของนายชนาธิป สรงกระสินธ เปนตัวอยางหนึ่งในวงการ
กีฬา ถาเราจะใชเวลาแควันหรือสองวันในการฝกกีฬาคงไมนาน เมื ่อเปน
ภารกิจที ่เราอาจจะตองทำแลวผู บริหารใหความสนใจจะเปดกวางใหเรา
สามารถสงเสริมบุคลากรภายในตำบลบานเปดเรา ใหเด็กและเยาวชนในตำบล
บานเปดเราใหเติบโตและกีฬาเปนอาชีพไดในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวน
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หนึ่งของการเปนเทศบาลเมืองท่ีอาจจะอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนได
ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของงานทะเบียนราษฎร เพราะฉะนั้นตนจึงขออภิปราย
สนับสนุนแมวาเหตุการณตอไปจะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม แตภายใตบรรยากาศขาว
ลือ ขาวลับ ลวง พลาง ตางๆ นานา มีการแอบอางบุคคลภายนอกเขามา
เกี่ยวของกับเทศบาลตำบลบานเปดเรา แตตนยังยืนยันและภาคภูมิใจที่เปน
หนึ่งในกระบวนการครบรอบ ๒๐ ปในวันนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมพงษ  พรหมแสง    สำหรับการเปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชวง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่ีเปน อบต. ในป ๒๕๓๙ ท่ีไดตอสูกันมาจนมาถึงป ๒๕๔๗ มีการเปลี่ยนแปลง

ยกฐานะเปนเทศบาลตำบลแลว และยายจาก อบต. หลังเกามาเปนเทศบาล 
ซ่ึงในป ๒๕๔๗ ทานไพศาล  จิตตะมัย ซ่ีงทานดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีท่ี
ผานมาเปนเวลา ๒๐-๓๐ ป บานเรามีการเปลี่ยนแปลงความเจริญมากมาย 
ไมไดตามมาในทันทีทันใด แตมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องมา และที่เราจะขอยก
ฐานะในครั้งนี้มีผลคือ จำนวนรองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และจำนวนของ
สมาชิกสภาฯ จะเพิ่มขึ้นมาจาก ๑๒ คนจะกลายเปน ๑๘ คน รองนายกฯ จะ
เพิ่มเปน ๓ คน สวนรายละเอียดอื่นๆ จะตามมา ความเจริญก็จะตามมา ใน
สวนตัวก็เห็นดวยเพราะวาการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองนั้นตนไดติดตามเรื่อง
มาโดยตลอดวาเม่ือไรจะยกฐานะเสียที ซ่ึงกอนหนาท่ีเราจะมาขอเปลี่ยนแปลง
เปนเทศบาลเมืองในครั้งนี้เคยผานกระบวนการยกฐานะมาแลว ตนเคยยกมือ
ไปแลว ซึ่งตอนนั้นทานไพศาล  จิตตะมัย ไดใหโอกาสสมาชิกสภาฯ ไดยกมือ
ในการเปนเทศบาลเมือง ก็ยังไมเห็นมีอะไรคืบหนา ยกมือผานสภาฯ ไปแลว
มาถึงครั้งนี้ตนยืนยันวาจะยกมืออีก ในสวนตัวตนเองก็จะยกมือสนับสนุน ใน
ครั้งนี้คาดวาจะไมเปนแบบครั้งท่ีแลวอีกซ่ึงครั้งท่ีแลวเรียกวาไมเปนผล ในการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลซึ่งครั้งนี้จะยกอีกครั้งหนี่งแลวจะไดเปนเทศบาล
เมืองหรือไม เพราะวากอนหนานี้ตำบลบานเปดเราเชื่อมตอกับตำบลบานทุม 
ตำบลแดงใหญ ตำบลเมืองเกา ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแกน ที่ผาน
มาไดสอบถามทานคมสินธุรองปลัดเทศบาลวาดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว 
ทานก็ให คำตอบว าลงนามร ับรองแนวเขตเร ียบร อยแลวไม ว าจะเปน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา, นายก อบต.แดงใหญ, นายกเทศมนตรีเมือง
บานทุม และนายกเทศมนตรีนครขอนแกน เหลือเพียงนายกเทศมนตรีเมือง
ศิลายังไมไดลงนามรับรองแนวเขต ตนจึงอยากจะสอบถามวาในการยกมือครั้ง
นี้ท่ีสมาชิกสภาฯ จะใหการสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรา ถายกมือสนับสนุนแลวซึ่งเขายังไมเซ็นรับรองจะมีผลกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองหรือไม และตนอยากจะทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของการแสดงเจตนารมณของสมาชิกสภาฯ และของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งมีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป ท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้ง ในสวนนี้เราไดประชาสัมพันธ
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บอกกลาวใหเขาทราบหรือยัง มีการแสดงเจตนารมณอะไรบาง การยกฐานะ
เปนเทศบาลเมืองท่ีนำมาเสนอตอสภาฯ ในวันนี้ไมมีความคืบหนาแบบ
กระตือรือรนวาจะเปนเทศบาลเมืองไปไดอยางไร ที ่ผานมายังไมมีความ
คืบหนาใดๆ รวมถึงการออกประชาคมตามหมูบานตางๆ ก็ยังไมไดดำเนินการ 
วันนี้หลังจากยกฐานะไปแลวเราคงจะเห็นการออกประชาคมแตละหมูบาน
เพ่ือทำความเขาใจกับชาวบาน ซ่ึงชาวบานจะตองใหความเห็นชอบไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจำนวนผูมิสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกสภาฯ พรอมประชาชนใน
พื้นท่ีและตนเองก็พรอมที ่จะลงประชาคมไปพรอมกับเจาหนาที่พนักงาน
เทศบาลตำบลบานเปดทุกๆ ทาน สวนตัวมองเห็นถึงความเจริญในอนาคตแต
ว าในครั ้งนี ้จะสงไปจนถึงยอดหรือไม จะเปนเทศบาลเมืองจริงหรือไม 
เพราะวาตั้งแตป ๒๕๓๙ จึงถึงทุกวันนี้คือป ๒๕๖๗ ตนอยูที่นี่มาโดยตลอด
เทากับเปนบานของตนเอง ถือวาเปนครอบครัวใหญที่เราอยูดวยกัน ทุกๆ 
ทานหรือเจาหนาที่ทุกๆ คนตนก็เคารพรัก อยูกันมาจนถึงปจจุบันแลวคงจะมี
โอกาสเปนเทศบาลเมือง หากทานนายกเทศมนตรีจะทำใหเปนเทศบาลเมือง
เพราะวิสัยทัศนของทานอาจจะทำไดในสวนนี้ ท่ีตนสอบถามก็คือแนวเขตท่ีติด
กับตำบลศิลานายเทศมนตรีเมืองศิลาลงนามรับรองหรือยัง หรือมีท่ีใดบางท่ียัง
ไมลงนามรับรองแนวเขต จึงขอใหทานชวยอธิบายตอบขอซักถามดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงขอซักถามของทานสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล  สภาฯ  

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาลและหัวหนาฝายควบคุม 
นายกเทศมนตร ี   อาคารและผังเมืองไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  ตนขอตอบขอซักถามของทานสมพงษ ๓ ประเด็นท่ีทานไดสอบถาม  
รองปลัดเทศบาล มาเมื่อสักครูนี้ ประเด็นท่ีหนึ่งคือเรื่องการจัดทำแผนที่หรือวาคำบรรยายแนว

เขตหรือวาคณะทำงาน ทางทานนายกเทศมนตรีไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
ตามคำสั่งท่ี ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๗ มีการแบงหนาท่ีในสวนท่ี
จะทำคำบรรยายทั่วไป จัดทำแผนท่ี คำบรรยายแนวเขต และจะไดลงพื้นท่ี
ประชาคม ซ่ึงตนไดรับมอบหมายใหเปนชุดทำงานในเรื่องการจัดทำแผนท่ีและ
คำบรรยายแนวเขต โดยมีผูอำนวยการกองชางเปนทีมงานรวมถึงหัวหนาฝาย
ควบคุมอาคารและผังเมือง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง และอีกหลายๆ 
ทาน โดยการจัดทำแผนที ่บรรยายแนวเขตตามหนังส ือส ั ่งการที ่ท าน
นายกเทศมนตรีไดชี ้แจงในหลักการและเหตุผลไปแลวนั ้น ขอใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นในการจัดทำแผนท่ีบรรยายแนวเขตใหตรวจสอบตาม
สภาพขอเท็จจริงที่เปนอยู โดยเทียบเคียงกับประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ใช
บังคับในปจจุบัน หากสภาพพ้ืนท่ีเปลี่ยนไปก็ใหดูท่ีหลักเขตเปนหลัก ซ่ึงเปนไป
ตามระเบียบและทางคณะกรรมการไดถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเรามี
ประกาศกระทรวงในป ๒๕๔๗ ซึ่งทานสมาชิกสภาฯ ไดนำเรียนตอที่ประชุม
ไปแลววาเรายกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลตำบล เรายึดตามประกาศเปน
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หลักและมีคำบรรยายแนวเขตพรอมทั้งแผนที่อยางชัดเจน ซึ่งนายก อบต. 
แดงใหญไดลงนามรับรองเรียบรอย ตำบลบานทุม, ตำบลบานหวา, ตำบล
เมืองเกา และเทศบาลนครขอนแกนก็ได ลงนามเรียบรอย เหลือเพียง
นายกเทศมนตรีเมืองศิลาหรือแนวเขตที่ติดกับตำบลศิลาท่ียังไมไดลงนาม
รับรองแนวเขต ซึ่งตนและหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมืองพรอมทาน
นายกเทศมนตรีก็ไปดวย ซึ่งไดเขาพบและพูดคุยกับทานนายกเทศมนตรีเมือง
ศิลา แตดวยหลักการวาจุดที่ติดตอกันระหวางตำบลศิลากับตำบลบานเปดมี
หลักหมุดอยู ๒ หลัก ทานจึงแนะนำใหเราทำคำบรรยายใหตรงตามสภาพ
ขอเท็จจริงที่เปนอยู เนื่องจากวาถาทำไปแลวมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของ
พ้ืนท่ี ทานจึงตองการความชัดเจนในสวนนี้กอนลงนามรับรองแนวเขต โดยท้ัง
สองฝายไดหาทางออกรวมกันโดยนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ปลัดเทศบาล 
และผูอำนวยการกองชางของทั้งสองฝายจะตองลงพื้นที่ตรวจสอบรวมกัน 
แลวใหจัดทำคำบรรยายตามขอเท็จจริงสภาพที่เปนอยู ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการท่ีกำหนด แตหลักหมุดเรายังคงเดิม เมื ่อวานนี้หัวหนาฝาย
ควบคุมอาคารและผังเมืองไดนำเรียนและทำความเขาใจรวมกันจบแลว ใน
เรื ่องขอเท็จจริงใหเปนไปตามนี้ เหลือเพียงทานปลัดเทศบาลเมืองศิลาท่ี
ร ับปากวาจะนำเสนอตอทานนายกเทศมนตรีเม ืองศิลา ตอไปสำหรับ
รายละเอียดตนจะใหทางหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมืองนำเรียนอีก
ครั ้งหนึ ่ง ประเด็นที ่ ๒ การยกฐานะตามระเบียบหนังส ือสั ่งการท่ีทาน
นายกเทศมนตรไีดอานใหฟง ตนจะขอสรุปคือมีองคประกอบท่ีสำคัญ ๓ อยาง
คือ ๑. สภาฯ ใหความรับผิดชอบนี้คือองคประกอบภายในตนถือวาเปน
องคประกอบภายในเพราะสมาชิกตาม พ.ร.บ. เทศบาลมีองคกรอยู ๒ อยาง
คือองคกรผูบริหารและองคกรสภาฯ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ระบุ
ไวชัดเจนวาสภาฯ มีหนาที่อะไร ผูบริหารมีหนาที่อะไร เขาจึงใหสภาฯ ให
ความเห็นชอบเพราะเปนองคประกอบภายใน แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของ
สภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และทานนายกเทศมนตรี
ถาอยากใหหลักการของทานจบก็ตองมาท่ีสภาฯ โดยการเสนอญัตติ เสนอโดย
ผูบริหารเหมือนแบบที่เราประชุมกันในวันนี้ และองคประกอบภายนอกกคือ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายกำหนดวารอยละ ๒๐ ของ
จำนวนผู มีส ิทธิเลือกตั ้ง ซึ ่งทานปลัดเทศบาลเปนทีมงานที ่จะลงพื ้นท่ี
ประชาคมมีการแบงทีมงานเปนท่ีเรียบรอย มีการประชุมซักซอมไปแลว
เพียงแตรอใหสภาฯ เห็นชอบกอนตามระเบียบและหนังสือสั ่งการ เราจึง
นำเขาท่ีปะชุมสภาฯ ในวันนี้ ในเรื่องแนวเขตก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งตนถือ
วาเปนองคประกอบภายนอก สวนหนึ่งแลวก็อีกหลายๆ อยางเชน บริบทการ
วิเคราะหขอมูลอะไรตางๆ ท่ีเราจะสงไปใหอำเภอและจังหวัดพิจารณา รวมถึง
สงไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ นี้ 
ซึ ่งยังพอมีเวลาในสวนของการทำประชาคมเพื ่อสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ซ่ึงไดมีการตระเตรียมแลวโดยฝายนิติการ ฝายอำนวยการ โดยทาน
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หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดมีการวางแผนกันแลว เราเพียงแตรอเวทีตรงนี้
ก อน แตอยากนำเร ียนใหสภาฯ ได ทราบว าท ั ้ ง ๓ อยางน ี ้ เป นเพ ียง
องคประกอบแลวนำมารวมกัน สภาฯ จะตองขับเคลื่อนในสวนของสภาฯ 
เพราะหนังสือสั่งการระบุวาสภาฯ ตองใหความเห็นชอบกอน นั้นหมายถึงวานี้
คือองคประกอบภายในที ่แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มาจากการเลือกตั ้งของ
ประชาชนนั้นตองการอยากใหมีการเปลี ่ยนแปลงโดยบริบทที ่ทานคณะ
ผูบริหารไดนำเสนอในหลักการแลววาบริบทสรุปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ซึ ่งการเมืองอยางที ่ทานสมพงษไดอภิปรายวาอะไรที ่เปลี ่ยนไป รวมถึง
คาตอบแทนทานจะไดรับเพิ่มขึ้น นาจะครบประเด็นถาหากทานอยากจะ
ทราบรายละเอียดแนวเขตเปนอยางไร ตนขออนุญาตใหหัวหนาฝายควบคุม
อาคารและผังเมืองไดชี้แจงและอีกทานหนึ่งท่ีขอเอยนามคือทานจักรินซ่ึงทาน
ไดอำนวยการในหลายๆ อยาง ทั้งพาไปติดตอที่เทศบาลเมืองบานทุม, อบต.
บานหวา โดยเฉพาะที่เทศบาลนครขอนแกนซึ่งทานมีสายสัมพันธที่ดีกับทาน
ปลัดฯ วิทยา ทานก็ไดอำนวยการและใหตนไดเปนตัวแทนในฐานะทีมงานท่ี
ทำหนาที่ในเรื ่องการจัดทำคำบรรยายแนวเขต จึงขออนุญาตนำเรียนใหท่ี
ประชุมไดรับทราบเพียงเทานี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมืองไดอธิบายชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล   รายละเอียดเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม  

นายนันทพจน  บุญประสิทธิ์   สืบเนื่องจากท่ีทานรองปลัดเทศบาลไดแจงขอมูลเบื้องตนไปแลว 
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและ ตนจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการเสนอเอกสารให 
ผังเมือง  เทศบาลเมืองศิลาลงนามรับรองแนวเขตวาถูกตองหรือไม เนื่องจากคราวท่ี

แลวไดดำเนินการไปถึงขั้นตอนนี้แลวเพียงแตวาติดตรงประเด็นที่วาทาน
นายกเทศมนตรีเมืองศิลาเปนหวงวาแนวเขตท่ีเราติดกับศิลาทางดานทิศเหนือ
มี ๒ หลักเขตคือหลักเขตที่ ๔ และหลักเขตที่ ๕ เปนของเรา สวนหลักเขตท่ี 
๑๗ และหลักเขตท่ี ๑๘ จะเปนของศิลา เม่ือสัปดาหท่ีแลวจึงไดนัดกันลงพ้ืนท่ี
ท้ังทีมงานกองชาง ชางเขต ผูอำนวยการกองชาง หัวหนาฝาย ตัวแทนเทศบาล
ศิลารวมกับตัวแทนของเราทั้งฝายจัดทำแผนท่ี เพิ่มเติมก็คือจากเดิมหลักเขต
เดิมที่เรามีอยูคือหลักเขตที่ ๔, ๕ และหลักเขตที่ ๑๗, ๑๘ ของศิลายังคงไว
ตามเดิม คืออยูในแผนท่ีตามเดิมเพียงแตในรายละเอียดเพ่ิมเติมในคำบรรยาย
นั้นลงรายละเอียดตามขอเท็จจริงตามลักษณะของการจัดเก็บแผนท่ีภาษี ก็คือ
จากเดิมเราจะชี้แจงรายละเอียดวาตามหลักเขตท่ี ๔ ไปหลักเขตท่ี ๕ ตามแนว
เสนแบงเขตของเทศบาลตำบลบานเปดกับเขตเทศบาลเมืองศิลาเทานั้น
เพราะฉะนั้นเราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้ เพิ่มเติมจากบริเวณแนวรั้ว
สนามบินดานทิศตะวันออกของสนามบินเปนเสนเลียบตามถนนสาธารณะไป
ทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตบรรจบถนนสาธารณะถนน ซึ่งถนน
สาธารณะเสนนี้คือเสนทางเขาวัดมหาจุฬาธรรมิการาม ลงมาทางทิศใตบรรจบ
กับถนนสาธารณะซึ่งถนนสาธารณะเสนนี้คือถนนเสนที่ไปหมูบานรัศมี จาก
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หมูบานรัศมีจะเลี้ยวออกมาเชื่อมกับถนนสีหราชเดโชไชยทางเขาคาย ร.๘  
แลวก็ขยับขึ้นไปทางหนาคาย ร.๘ เลียบรั้วคาย ร.๘ ตัดขามถนนสาธารณะ
เลียบรั้วศูนยวิทยาศาสตรไปจนถึงรั ้วมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมระยะทาง 
๒,๒๐๐ เมตร เพิ่มเติมรายละเอียดจุดนี้เขาไปแลว เมื่อวานไดตรวจสอบกับ
ทางกองชางของเทศบาลเมืองศิลาเปนที่เรียบรอยแลวตอนนี้อยูระหวางเสนอ
เอกสารเพ่ือลงนามรับรองแนวเขต  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ทานพอจะมีภาพประกอบเพ่ือใหเขาใจท่ีตรงกัน เพ่ือท่ีเราจะไดเขาใจ 
ประธานสภาเทศบาล  วาถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเราอยูตรงจุดไหนบาง  

นายนันทพจน  บุญประสิทธิ์   ตามภาพก็คือรูปแผนท่ีแนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีไดมี 
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและ     การจัดทำไวอยูระหวางข้ันตอนการนำเสนอรับรองแนวเขตของเทศบาลเมือง 
ผังเมือง ศิลา ปจจุบันหลักเขตยังคงท่ีคือหลักเขตท่ี ๔ และหลักเขตท่ี ๕ จะตรงกับหลัก

เขตท่ี ๑๗ และหลักเขตท่ี ๑๘ ของตำบลศิลา หมุดหลักเขตจะยังคงเดิมแผนท่ี
คือลักษณะเดิมไมมีการแกไขแผนที่ เพียงแตในคำบรรยายเราจะเพิ่มเติมจาก
ขอความเดิมก็คือตามแผนที่ลักษณะเดิมในสวนของคำบรรยายที่เราบรรยาย
เพิ่มเติมคือหลักเขตที่มีอยูกับแนวเขตที่แบงระหวางเทศบาลตำบลบานเปด
และเทศบาลเมืองศิลา ทางเทศบาลเมืองศิลาแจงวาไมตรงกับขอเท็จจริงใน
ลักษณะของการจัดเก็บภาษีทั ้งของเทศบาลตำบลบานเปดเองและของ
เทศบาลเมืองศิลา จึงไดดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมคำบรรยายใหตรงตาม
ขอเท็จจริงเพื่อไมใหเกิดปญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวของในอนาคต จาก
เดิมคือตรงมาหนาคาย ร.๘ ขยับเขามาทางหมูบานรัศมี แลวเลี้ยวขวาขึ้นไป
ตรงทางไปหมูบานผองอำไพทางไปวัดมหาจุฬาธรรมิการาม แลวทแยงมุมเขา
มาตามแนวรั้วของสนามบินขอนแกน ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขอมูลการ
จัดเก็บแผนท่ีภาษีของกองคลังเราและขอมูลการจัดเก็บแผนท่ีภาษีของทาง
เทศบาลเมืองศิลา หมูบานผองอำไพของเรานั้นถนนเสนนี้เราเปนผูดูแลอยูแลว 
ตั้งแตการซอมลาดยางหรืออะไรตางๆ เราอยูดานทิศตะวันออกคือถนนเสนนี้
ดานขวามือเปนของเราก็คือถนนทั้งเสนเปนของเรา เสนท่ีไปหมูบานรัศมีดวย
เพราะเราเปนผูดำเนินการอยูแลว มีการระบุไวในคำบรรยายทุกทิศ จะเปน
เสนเรียบตามเสนแบงเขตเทศบาลตำบลบานเปดกับเทศบาลเมืองศิลาเพ่ิมเติม
คือบริเวณแนวรั้วสนามบินดานทิศตะวันออกของสนามบิน ถนนสาธารณะ
ดานทิศเหนือของถนนก็คือหมายถึงวาถนนท่ีอยูทิศใตคือถนนท่ีเปนของเรา ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตจะเอียงลงมาตามแผนที่ประจวบรวมถนนสาธารณะ
ดานทิศตะวันออกถนนอยูทางทิศตะวันตกหมายความวาถนนท่ีเปนของเรา ลง
มาทางทิศใตจะไปบรรจบกับเสนที่จะไปหมูบานรัศมี ดานทิศเหนือก็คือถนน
เสนไปรัศมีของเราเพราะเราเปนผูดำเนินการในโครงการอยูแลว ตามเสนท่ี
แบงกันชัดเจนก็คือเสนที่ไปหนาคาย ร.๘ ซึ่งเปนของเราหมายถึงเทศบาล
ตำบลบานเปดตามแนวรั้วคายสีหราชเดโชไชยไปทางทิศตะวันออกตัดผาน
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ถนนท่ีจะไปโคลัมโบ ตามแนวรั้วศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเสนนี้จะเปนซอย
ท่ีเราเพ่ิงดำเนินการท่ีเปนลูกรังไวไปตัดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไมทราบวาไดเตรียมรายละเอียดของทิศอ่ืนมาดวยหรือไม เพ่ือจะได 
ประธานสภาเทศบาล นำไปประกอบในระเบียบวาระนี ้ใหครบถวน พื ้นที ่ทั ้งหมด ๔๕ ตาราง

กิโลเมตร โดยปกติในการยกฐานะแตละครั้งทานตองทำเอกสารรายละเอียด
แผนท่ีแนบเขามาดวย ซ่ึงในรอบนี้เอกสารไมมีในสวนนี้  

นายนันทพจน  บุญประสิทธิ์   ในฐานะท่ีตนไดรับมอบหมายใหดำเนินงานนี้ ในลักษณะการจัดทำคำ 
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและ     บรรยายแนวเขต ตามแผนท่ีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เราตองจัดทำทุก 
ผังเมือง ทิศกำหนดเปนทิศ จากหลักเขตทิศเหนือจะบรรยายตามแผนท่ีไปจนครบทุกทิศ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนอยากใหเอาเอกสารชุดนี้มาประกอบแนบในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือท่ีจะทำใหครบถวนสมบูรณเพราะตอนนี้ทราบแควาเรามีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๔๕ 

ตารางกิโลเมตร แตเราไมทราบเกี่ยวกับคำบรรยายวาทิศใดจรดทิศใด เพื่อให
เกิดความสมบูรณตนขอใหนำเอกสารชุดนี้มาประกอบแนบในรายงานการ
ประชุมดวย 

นายนันทพจน  บุญประสิทธิ์  สำหรับคำบรรยายแนวเขตนั้นจะบรรยายตามแผนท่ีลักษณะการทำ 
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและ     แผนท่ีเราบรรยายตั้งแตหลักเขตท่ี ๑ ตามเข็มนาิกาวนไปรอบตัวจนครบทิศ 
ผังเมือง เพื่อใหเอกสารครบถวนตนขอนำเอกสารชุดนี้มาประกอบแนบเพิ่มเติมใน

รายงานการประชุม ซ่ึงรายละเอียดของคำบรรยายแนวเขตของเทศบาลตำบล
บานเปด มีดังนี้ 

คำบรรยายเขตเทศบาลตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน ใหกำหนดเขตเทศบาลตำบลบานเปด ไวดังนี้ 

หลักเขตท่ี ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ถนน
มะลิวัลย) ฟากใตตรงกิโลเมตรท่ี ๑๐.๑๐๐ บริเวณพิกัด TD ๖๐๓๑๙๘ 
ดานทิศเหนือ 

จากหลักเขตท่ี ๑ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขต เทศบาลตำบล
บ  าน เป  ด  ก ั บตำบลแดง ใหญ   อ ำ เภอ เม ื อ งขอนแก  น  ไปทา ง ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี ๒ บริเวณพิกัด TD ๖๓๐๒๑๑ รวม
ระยะทางประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขต เทศบาลตำบล
บานเปด กับตำบลแดงใหญ อำเภอเมืองขอนแกน ซึ่งตั ้งอยูตรงบริเวณริม
สนามบินดานทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TD ๖๓๗๒๒๒ รวม
ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 

จากหลักเขตท่ี ๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขต เทศบาลตำบล
บ  าน เป  ด  ก ั บตำบลแดง ใหญ   อำ เภอ เม ื อ งขอนแก น  ไปทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TD ๖๕๓๒๒๔ ตรงหลัก
เขตท่ี ๑๘ (เทศบาลเมืองศิลา) รวมระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร 
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จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบไปตามแนวเสนแบงเขต เทศบาล
ตำบลบานเปด กับเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแกน บริเวณแนวรั้ว
สนามบิน ดานทิศตะวันออก เปนเสนเลียบตามถนนสาธารณะ ดานทิศเหนือ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบถนนสาธารณะดานทิศตะวันออก รวม
ระยะทางประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศใต บรรจบถนนสาธารณะดานทิศ
เหนือ รวมระยะทาง ๘๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนสีหราช
เดโชไชย ดานทิศตะวันตก รวมระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศ
เหนือ ถึงหนาคายสีหราชเดโชไชย รวมระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออก เปนเสนเลียบตามแนวรั ้วคายสีหราชเดโชไชย ไปทางทิศ
ตะวันออก ตัดผานถนนสาธารณะ ตามแนวรั้วศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 
๗ ขอนแกน ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด TD ๖๕๗๒๐๖ ตรงหลักเขตที่ ๑๗ 
(เทศบาลเมืองศิลา) ซึ่งตั้งอยูบริเวณตรงมุมใตของเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดานตะวันตก รวมระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร 
ดานทิศตะวันออก 

จากหลักเขตท่ี ๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขต เทศบาลตำบล
บานเปด กับเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแกน ตามแนวเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน และแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนดานทิศตะวันตก ไปตามทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี ๖ บริเวณพิกัด TD ๖๖๓๑๘๘ ตรงหลักเขตท่ี 
๑๖ (หลักเขตเทศบาลนครขอนแกน) ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ 
(ถนนมะลิวัลย) ตรงกิโลเมตรที ่ ๓.๖๑๓ รวมระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ 
เมตร 

จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบไปตามแนวเสนแบงเขต เทศบาล
ตำบลบานเปด กับแนวเขตเทศบาลนครขอนแกน อำเภอเมืองขอนแกน เปน
เสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที ่ ๗ บริเวณพิกัด TD 
๖๗๑๑๕๕ ตรงหลักเขตท่ี ๑๕ (หลักเขตเทศบาลนครขอนแกน) และตรงหลัก
เขตที่ ๑ (หลักเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา) ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๑ (ถนนเหลานาดี) รวมระยะทางประมาณ 
๓,๓๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๑๓๑ (ถนนเหลานาดี) ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี ๘ บริเวณพิกัด TD 
๖๖๒๑๕๓ รวมระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร 
ดานทิศใต 

จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๑๓๑ (ถนนเหลานาดี) ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณพิกัด TD 
๖๓๘๑๔๙ ตรงหลักเขตที่ ๑๖ (หลักเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา)  ซึ ่งตั ้งอยูตรง
บริเวณกึ ่งกลางถนนจุดตัดถนนเลี ่ยงเมือง-ถนนเหลานาดี รวมระยะทาง
ประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร 
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จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๓๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที ่ ๑๐ บริเวณพิกัด TD 
๖๓๕๑๕๓ ตรงหลักเขตท่ี ๑๕ (หลักเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา) ซ่ึงตั้งอยูตรง
บริเวณกึ ่งกลางถนนจุดตัดถนนเลี ่ยงเมือง-ถนนเหลานาดี รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๔o เมตร 

จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวถนนสาธารณะ (ถนน
บำรุงราษฎร) ขางโรงเรียนบานสะอาด ไปทางทิศใตบรรจบก่ึงกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๓๑ (ถนนเหลานาดี) ถึงหลักเขตที่ ๑๑ บริเวณพิกัด TD 
๖๓๓๑๔๘ ตรงหลักเขตที่ ๑๔ (หลักเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา) รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๕๐ เมตร 

จากหลักเขตที ่ ๑๑ เปนเส นเล ียบกึ ่งกลางทางหลวงแผ นดิน
หมายเลข ๒๑๓๑ (ถนนเหลานาดี) ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๒ 
บริเวณพิกัด TD ๖๐๙๑๕๑ ตรงหลักเขตที่ ๑๓ (หลักเขตเทศบาลตำบลเมือง
เกา) และตรงหลักเขตที่ ๑๒ (หลักเขตเทศบาลเมืองบานทุม) ซึ่งตั้งอยูตรง
บริเวณก่ึงกลางลำหวยบอ รวมระยะทางประมาณ ๒,๑๕๐ เมตร 
ดานทิศตะวันตก 

จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลำหวยบอ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ บริเวณพิกัด TD ๕๘๕๑๘๐ ตรงหลัก
เขตท่ี ๑๑ (เทศบาลเมืองบานทุม) รวมระยะทางประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบไปตามแนวเสนแบงเขต เทศบาล
ตำบลบานเปด กับเทศบาลเมืองบานทุม อำเภอเมืองขอนแกน ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี ๑๔ บริเวณพิกัด TD ๖๐๐๑๘๖ ตรงหลัก
เขตท่ี ๑๐ (เทศบาลเมืองบานทุม) รวมระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร 

จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบไปตามแนวเสนแบงเขต เทศบาล
ตำบลบานเปด กับเทศบาลเมืองบานทุม อำเภอเมืองขอนแกน ไปทางทิศ
เหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TD ๖๐๓๑๙๘ ตรงหลักเขตที่ ๙ 
(เทศบาลเมืองบานทุม) ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ 
(ถนนมะลิวัลย) ฟากใต รวมระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมืองท่ีไดอธิบายชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดเก่ียวกับคำบรรยายแนวเขตของเทศบาลตำบลบานเปด จากนั้นได

ถามในท่ีประชุมวา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง   ญัตติขอเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบานเปดเปนเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมืองบานเปด ในอนาคตมีการกำหนดหวงระยะเวลาที่กำหนดใหสงภายใน

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เพ่ือเสนอใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตอไป ซ่ึง
จะเหลือเวลาประมาณ ๓ เดือน ตนเปนหวงวาจะดำเนินการทันตามหวงเวลา
หรือไม เพราะทางเทศบาลเมืองศิลายังไมลงนามรับรองแนวเขต ไมทราบวาท่ี
ยังไมลงนามเปนเพราะสาเหตุใด บทบาทหนาที ่ของฝายบริหารควรจะมี
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มากกวานี้หรือไม หรือตกลงกันเรื่องแนวเขตไมได หรือเรื่องภาษีที่ดินหรือไม 
ในสวนนี้ตนอยากใหเรงดำเนินการเพื่อใหเปนเทศบาลเมือง เราจะมีโรงรับ
จำนำเพราะเปนหนาท่ีของเทศบาลเมืองท่ีตองดำเนินการทำ เทศบาลตำบลจะ
ทำไมทำก็แลวแตไมไดวาแตเทศบาลเมืองตองทำหลายๆ สิ่งเราก็ตองทำ ศูนย
แตละศูนยก็ตองเกิดข้ึนในอนาคตตนอยากใหวันนี้เกิดข้ึน ทานนายกเทศมนตรี
เมืองศิลาไดยกฐานะเปนเทศบาลเมืองนานแลว ตนสอบถามเมื่อไรตอบวายัง
ไมลงนามรับรองแนวเขตยังไมเสร ็จตอบไดเทานี ้  แลวการที ่จะแสดง
เจตนารมณของประชาชนนั้นจะดำเนินการเมื่อไร อยางไรตนก็รอ หากทาน
นายกเทศมนตรีเมืองศิลาไมลงนามรับรองแนวเขตเราก็ไมกลาที ่จะไป
ประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนก็ไมรับรูวาทาน
จะยกฐานะ อยางนอยตองมีการลงนามรับรองแนวเขตกอนและดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป เพราะวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เราจะตองเสนอเรื่องไปยัง
กระทรวงมหาดไทย แตหนังสือสั่งการเขาก็ไดระบุไวอยูภายใน ๒ ป ตาม
หนังสือที่สั ่งการมา ขอ ๑ ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ที่จะครบวาระดำรง
ตำแหนงในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และเทศบาลควรจัดใหมีการสำรวจ
เจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาลภายใน ๒ ป มันนานเหลือเกิน ๒ ป 
เราทำหรือยัง ไมมีการแสดงเจตนารมณอะไร ยังไมเห็นเทศบาลเราออกไป
แสดงเจตนารมณในพื้นที่ มีเพียงแตการติดตามเรื่องแนวเขต แนวเขตก็ยังไม
เสร็จกอนครบวาระ ๒ ป แลวเสนอใหอำเภอกรณีเทศบาลตำบลเปลี่ยนแปลง
ฐานะและจังหวัดใหความเห็นชอบ และตองนำสงใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอใหกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาตอไป เราดำเนินการยังไมถึงป ตนจึงเปนหวงวาการยกมือของ
สมาชิกสภาฯ สวนตัวนั้นเต็มใจยกมือเต็มใจสนับสนุน ตนเกรงวาที่เทศบาล
เมืองศิลายังไมลงนามรับรองแนวเขตและเอกสารก็ไมเสร็จ มิใชวามีมติ
เห็นชอบแลวจะเปนเทศบาลเมืองทันที จะตองมีองคประกอบหลายๆ สวน 
หลายๆ ดาน ตนเปนหวงในเรื่องของการลงนามรับรองแนวเขตของเทศบาล
เมืองศิลา ทานตองใชความสามารถชวยใหบรรลุวัตถุประสงค สมาชิกสภาฯ ผู
ทรงเกียรติทุกทานที่มาประชุมในวันนี้ตนคิดวาทุกทานอยากใหเปนเทศบาล
เมือง ไมใชมานั่งแลวบอกวาเปนเทศบาลเมืองแลว ยกมือขอมติผานไปเปน
อยางไร หากเขายังไมลงนามรับรองแนวเขตใหก็จะยังคงเปนเหมือนเดิม นี้คือ
วงจรของสมาชิกสภาฯ ซึ่งถาเปนเทศบาลเมืองก็จะมีแตเรื่องดีๆ เรื่องไมดีก็มี
แตเปนสวนนอยตนจึงอยากใหเปน อัตราคาตอบแทนก็เพิ่ม จำนวนสมาชิก
สภาฯ ก็เพ่ิม จำนวนของผูบริหารก็เพิ่ม บานเมืองก็จะเจริญหางสรรพสินคา
อะไรตางๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอยางมากมาย จัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ทุก
วันนี้รานซีเจมอร (C.J. MORE) มาเปดเยอะมาก เทศบาลตำบลบานเปดเรา
นาจะเปนเทศบาลเมืองไปตั ้งนานแลว ตั ้งแตสมัยทานปลัดฯ ปรีดาเปน
ปลัดเทศบาลอยูตั้งแตป ๒๕๔๗ มาจนถึงทุกวันนี้ทานก็ยังเปนปลัดเทศบาลนั่ง
อยูตรงนี้ ตนอยากใหเปนเทศบาลเมือง ตนรักและหวงทุกๆ ทาน ชวยกรุณา
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ทำเรื่องนี้เรื่องแนวเขตใหเสร็จและชัดเจน เสร็จแลวจะออกประชาคมหมูบาน
ตางๆ ก็ตองเตรียมสื่อประชาสัมพันธใหพรอม มีจอโปรเจคเตอรออกไปฉายให
รูไมใชพูดปากเปลา ที่อธิบายอยูตอนนี้ก็เพิ่งจะเอามา มองก็ไมคอยชัดตัวเล็ก
นิดเดียว การประชาสัมพันธการออกประชาคมของพวกเรานอยมาก เขาให
เตรียมตัวตั้งนานแลวเรายังไมทำอะไรเลย ตนเปนหวงทานท่ีดำเนินการเรื่องนี้
อยูก็ขอใหถึงจุดหมายปลายทาง ตนขอฝากไวดวย 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ในเดือนเมษายน ๒๕๔๗ ไดมีการยกฐานะจากองคการบริหารสวน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตำบลบานเปดเปนเทศบาลตำบลบานเปดก็ราบรื่นดี มีกระแสตานจากสมาชิก

สภา อบต.หมูบานเล็กๆ ไมอยากใหยกฐานะ เพราะเขาเกรงวาหมูบานเขาจะ
ไมไดรับการดูแล ตอนนั้นมีสมาชิกสภา อบต.หมูบานละ ๒ คน เสียงทุกเสียง
ในการโหวตขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตำบลหมูบานเล็กและหมูบาน
ใหญจะมีคะแนนเทากัน เมื่อขอยกฐานะเปนเทศบาลตำบลเมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๔๗ ก็ไมราบรื่น แตโดยความเหมาะสมและวิธีคิดของสมาชิกสภาฯ สวน
ใหญจึงผาน ตนขอเลาใหฟงเหตุการณที ่เกิดขึ ้นในยุคนั ้นก็ไมราบรื่นแต
ประเด็นที ่ตนยังนำเรียนทานประธานสภาฯ ในหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ี มท.๐๘๐๔.๖/ว ๔๓๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามท่ี
ทานสมพงษได ยกตัวอยางในขอ ๑ เรื่องกรณีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น 
เทศบาลควรจัดใหมีการสำรวจเจตนารมยของประชาชนในเขตเทศบาลภายใน 
๒ ป กอนครบวาระ ตนกลับตีความไมเหมือนกับท่ีทานสมพงษไดอภิปรายไป 
ตนตีความวา ๒ ปตองนับยอนจาก ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ยอนมาใหได ๒ ป 
กฎหมายคงไมใหเราเปนสมาชิกสภาฯ และผูบริหารเปนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ และเปนแคปเดียวแลวประชาคมเลย ในชวง ๒ ปแรกหามประชาคม
ตนตีความไวแบบนี้ เพราะหนังสือฉบับนี้ออกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
หลังจากเลือกตั ้งมาแลว ๒ ปกวา เลือกตั ้งเมื ่อวันที ่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
หนังสือฉบับบนี้ออกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถาเขาตองการใหเราออก
กอนครบวาระ ๒ ป ก็ตองทำตั้งแตป ๒๕๖๔ แลว เจตนารมยของประชาชน
ตนตีความวาเขาอยากใหสำรวจหลังจากเปนเทศบาลมาแลว ๒ ปคอยมา
ประชาคม เพื่อใหประชาชนไดเห็นความแตกตางระหวางที ่เปนมาเพราะ
ภายใน ๒ ปที ่น ับจากวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ยอนมา ๒ ปจึงทำการ
ประชาคมสำรวจเจตนารมณได เราตีความตัวนี้ตางกัน ทานประธานสภาฯ ก็
เปนนักกฎหมายตนก็ไมอยากใหเปนประเด็นถกเถียงกัน ตนจึงอภิปรายวิธีคิด
ของตนเปนแบบนี้ หนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นออกเมื่อวันท่ี 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เราเปนสมาชิกสภาฯ มาแลว ๒ ป ๗ เดือน กวาหนังสือ
จะมาถึงเราก็เขาปท่ี ๓ แลว ตนไมอยากใหไปติดใจไปตำหนิวาทำไมไมทำกอน 
๒ ป คำวา ๒ ปตีความตางกัน ตนตีความวา ๒ ปนับจากภายใน ๒ ปท่ีจะครบ
วาระ ไมใชไปนับตั้งแตป ๒๕๖๔, ๒๕๖๕ 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  สาระสำคัญคือองคประกอบตามท่ีทานรองปลัดเทศบาลไดอธิบาย 
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดประกอบดวย ๑. จะตองไดรับการความเห็นชอบจากสภาฯ 

๒. ตองมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และ ๓. เปนเรื่องของแผนท่ี
ซึ ่งสาระสำคัญอยู ตรงที ่ว าว ันนี ้ มีครบทุกขั ้นตอนหรือไม หรือว าเพียง
องคประกอบครบถือวาสำเร็จเสร็จสิ้น ขั้นตอนแรกตองมีแผนที่ที่ไดรับการ
ยอมรับแลวจึงเขาสูกระบวนการขออนุมัติจากสภาฯ แลวเขาสูกระบวนการ
สำรวจความคิดเห็นเพราะในสวนที่ ๔ ของการยกฐานะหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของเทศบาล ขอที่ ๗ บังคับไวอยูแลววาเมื่อเทศบาลเห็นควรใหมีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลใหเสนอสภาเทศบาลเพื่อเห็นชอบกอนดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หากสภาเทศบาลไมเห็นชอบแลวในการ
ดำเนินการดังกลาวเปนอันตกไป ดังนั้นคำตอบมีอยูแลววาตองผานสภาฯ กอน 
จึงจะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอไป ในสวนที่ทานกำลังอภิปราย
กันอยูนั้นถือวาเปนคำตอบแลววา ๒ ปหรือไม อยางไร แตสิ่งสำคัญคือจะตอง
ผานสภาฯ กอนจึงจะไปสำรวจความคิดเห็นได สาระสำคัญอีกขอท่ีเปนคำถาม 
คือแผนที่ตองเกิดขึ้นกอนสำเร็จเสร็จสิ้นวามีพื ้นที่ตรงไหนมีการไดรับการ
ยอมรับและไดลงนามรับรองแนวเขตหรืออนุมัติจากพ้ืนท่ีขางเคียงใหแลวเสร็จ
กอน จึงจะเขาสูสภาฯ หรือสภาฯ สามารถอนุมัติไดเลย แลวทานไปดำเนินการ
ตอไดเนื่องจากถาขั้นตอนมีความผิดพลาด เชน พื้นที่ขางเคียงยังไมลงนาม
รับรองแนวเขตแลวสภาฯ อนุมัติ การอนุมัติจากสภาฯ มีผลบังคับใชหรือไม 
หรือวาขั ้นตอนไมไดม ีผลสำคัญ ขออนุมัติสภาฯ กอนแลวทานคอยไป
ดำเนินการตอก็ถือวาเปนอันชอบดวยกฎหมาย อันนี้เปนสาระสำคัญมากกวา 
อยากใหทานตอบคำถามสวนนี้วาขั้นตอนที่กฎหมายหรือตามระเบียบกำหนด
คืออะไร เพราะวาหากวันนี้เราอนุมัติไปขอที่ทานกำลังถกกันวาพื้นที่ขางเคียง
เรายังไมไดลงนามรับรองแนวเขต ถามวาวันนี้ถาเราอนุมัติไปมีผลบังคับใช
หรือไม หรือวาเราตองมาอนุมัติกันใหมหลังจากพื้นที่ขางเคียงเราลงนาม
รับรองแนวเขตใหเรา 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาลหรือผูท่ีเก่ียวของไดอธิบาย 
นายกเทศมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมใหความกระจางระหวางหลักการและกระบวนการตามที่ทาน

ประธานสภาฯ ไดมีขอสงสัย และกระบวนการตามขอ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ตอง
ดำเนินการลำดับกอนหลังไมใชวาดำเนินการตามขอ ๒, ๓, ๔ ยังไมเสร็จก็เลย
ไมอนุมัติในข้ันตอนที่ ๑ ขอใหอธิบายแยกระหวางหลักการในวันนี้ทำไดหรือ
ไมได อยางไร จะเกิดกระบวนการหลังจากนี้อยางไร จะไดเขาใจตรงกัน 

ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  ตนขอตอบขอซักถามในประเดน็ท่ีทานประธานสภาฯ ไดสอบถามมา 
รองปลัดเทศบาล ตนจะใหขอสังเกตในการตีความทางกฎหมายของทานประธานสภาฯ ไดเคย

พูดอยูวาถากฎหมายไมไดบัญญัติไวหรือไมไดกำหนดใหทำกับไมมีบัญญัติไว 
จะแยกกัน ๒ อยาง กรณีแนวเขตในระเบียบตัวนี้หรือในหนังสือสั่งการไมได
บอกวาจะตองใหแนวเขตเสร็จและนำเสนอสภาฯ ใหสภาฯ เห็นชอบ แลวคอย
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ไปรับฟงความคิดเห็น ไมมีขอความในตรงนี ้นั ้นหมายถึงวากฎหมายไมมี
กำหนดไวก็เลยไมตองไปยึด ขอใหยึดตามลายลักษณอักษรซึ่งหมายความวา
แนวเขตเปนอีกสวนหนึ่ง แตในสวนของสภาฯ ถือตามขอ ๗ รับความเห็นชอบ
กอนเพราะเขาเขียนปดทายวาถาสภาฯ ไมใหความเห็นชอบก็ตกไป สมมุติวา
แนวเขตผานแตสภาฯ ไมใหความเห็นชอบในวันนี้ก็หมายถึงวาเดินหนาตอไป
ไมได ตนขออนุญาตใหแนวทางในการตีความในระเบียบเทานี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณสำหรับคำตอบคือสาระสำคัญเริ่มตนตองไดรับอนุมัติจาก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ กอนตรงนี้เปนความเขาใจตรงกันวาวันนี้ถาเราอนุมัติหรือไมอนุมัติจึง

จะดำเนินการในขั้นตอนตอไปได ไมวาจะเปนการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือเรื่องของแผนท่ีแนวเขตที่ยังไมแลวเสร็จ จากนั้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้
เพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง   
งดออกเสียง ๐ เสียง   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปลี ่ยนแปลงฐานะเทศบาลจากเทศบาลตำบลบานเปด เปน
เทศบาลเมืองบานเปด โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เปนตนไป ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวามีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง    กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทางกองชางตามท่ีตนไดแจงเรื่องไฟฟาสอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สวางไมเพียงพอ ไฟฟาชำรุดขัดของที่บริเวณริมบึงหนองโคตรฝงบิ๊กซีและฝง

หมูบานสุพัชรี และถนนอีกเสนคือเสนบานกอกออกไปทางเสนบานหนองขาม
บริเวณสามแยกซึ่งตนไดขอความอนุเคราะหทางกองชางออกไปแกไขไฟฟา
ขัดของไฟฟาไมสวาง และทางกองชางไดสงเจาหนาที่ออกไปดำเนินการแกไข
ใหเปนท่ีเรียบรอยแลว ประมาณ ๖-๗ จุดเนื่องจากถนนเสนรอบบึงหนองโคตร 
มีประชาชนไปออกกำลังกายในชวงเชา การสัญจรไปมาก็สะดวกและมีความ
ปลอดภัย ตนตองขอขอบคุณทางกองชางมา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน  มัสมี    ตนมีเรื่องสอบถามเก่ียวกับโครงการกอสรางผิวลาดยางเปนโครงการ 
รองประธานสภาเทศบาล รหัสทางหลวงหมายเลข ขก.ถ. ๓๖๐๐๖ สายบานศรีฐานถึงบานเปด (ถนนศรี

จันทร) หมูท่ี ๑, ๒, ๓ และหมูท่ี ๑๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน 
๗,๒๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมที่ผานมา ถาหากจะใชเงินดังกลาวนี้ใหเสนอ
ไปยังนายอำเภอถึงผูวาราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตน
อยากสอบถามวาราคานี้ซึ่งใชวิธี e-bidding มีผูเสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.สิน
ทวีขนสง (๑๙๙๔) เสนอราคา ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินท่ีเหลืออยูประมาณ 
๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๓๕.๑๔ ตนจึงอยากสอบถามวาเงิน
สวนนี้ตอนนี้อยูท่ีไหน จึงขอสอบถามผูมีสวนเก่ียวของผานทานประธานสภาฯ 
วาเงินงบประมาณกอนนี้อยูท่ีไหน มีการดำเนินการถึงข้ันตอนใดแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตใหทางกองคลังไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี    
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย   ขออนุญาตนำเรียนเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีเราไดรับการอนุมัติ 
ผูอำนวยการกองคลัง ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเง ินงบประมาณ ๗,๒๑๖,๐๐๐ บาท ขั ้นตอน

กระบวนการในขณะนี้อยูในขั้นตอนประกาศรายชื่อผูชนะ ซึ่งรอผลอุทธรณ
ภายในวันท่ี ๑๙ มิถุนายนนี้ รอระยะเวลาอุทรณ ๗ วันหลังจากนั้นถาไมมีผูใด
อุทธรณเขามาจะตองดำเนินการแจงใหมาทำสัญญาตอไป งบประมาณท่ีเหลือ
จากการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ซึ่งเงิน
งบประมาณดังกลาวนี้ไมใชเงินงบประมาณของเรา เมื่อเราไดรับการจัดสรร
มาแลวกรมฯ ไดแจงแนวทางปฏิบัติมาคือเงินเหลือจายท่ีเราไดทำสัญญา
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เราจะสามารถขอใชเงินเหลือจายไดแต
เนื่องจากกระบวนการทำงานของเราเลยเวลาที่กรมฯ กำหนดใหใชเงินเหลือ
จายมาแลว ซ่ึงเงินสวนนี้กรมฯ จะดำเนินการเอากลับคืนไปเพ่ือท่ีจะไปจัดสรร
ใหหนวยงานที่ไมไดรับการดำเนินการหรือไมไดรับเงินอุดหนุนหรือขอเงิน
อุดหนุนเขาไปอีกรอบหนึ่ง ตนขอนำเรียนทางสภาฯ ไดรับทราบในเบื้องตน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  เปนท่ีนาเสียดายงบประมาณจำนวน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท ตามท่ีทาน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีไดใชความพยายามทุมเทในการขอรับงบประมาณใหไดมาตอง

ตกไป แทนที่จะไดนำมาพัฒนาในพื้นที่ของเรา อาจจะไดถนนหรือทอระบาย
น้ำที่แกไขปญหาของชุมชนได เปนขอที่เราควรนำมาพิจารณาและนำไปแกไข
ในการบริหารจัดการภายในองคกรของเรา เหตุใดจึงมีความลาชา และมีผลทำ
ใหงบประมาณสวนนี้ตกไป ท้ังท่ีเปนความทุมเทของผูบริหารท่ีนำงบประมาณ
สวนนี้เขาสูชุมชน จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขอใหทางกองคลังไดอธิบายชี้แจงตอท่ีประชุมวาทำไมงบประมาณ 
นายกเทศมนตร ี ดังกลาวจึงตกหลน ไมทันที่ประกาศฉบับใหม ปกติแลวระยะเวลาถึงเมื่อไร 

และประกาศฉบับใหมถึงเม่ือไร ทำไมจึงไมทันตามกำหนดเวลา 
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย   ตามท่ีทางกองคลังไดรับแจงจัดสรรเงินตามท่ีไดแจงในท่ีประชุม และ 
ผูอำนวยการกองคลัง ในสวนท่ีเก่ียวของท่ีตองดำเนินการจะมีทางกองชางจะตองมีการจัดทำกำหนด

ราคากลางออกแบบรูปแบบ ในสวนที่สงมาถึงกองคลังก็ใกลระยะเวลาที่จะ
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ดำเนินการแลวซึ่งในสวนที่เราจะดำเนินการในระเบียบตองใชวิธี e-bidding 
คือการประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการของกองคลัง
เปนไปตามระเบียบ สวนที่เปนเงินเหลือจายเนื่องจากวาเราอยูในระหวางการ
จัดซื้อจัดจางอยู ซึ่งกำหนดใหสิ้นสุดการใชเงินเหลือจายคือภายในวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ แตโดยเงื ่อนไขทางหนังสือฉบับที่แจงมานี้ใหทำสัญญา
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเราไมสามารถที่จะกระทำได ตาม
หนังสือแจงแนวทางดำเนินการ เราจึงไมสามารถใชเงินเหลือจายตรงนี้ได ทาง
กองคลังก็ไดนำเรียนเปนหนังสือใหกับทางคณะผูบริหารไดรับทราบแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในสวนของข้ันตอนตนไมไดติดใจ แตเปนเรื่องของความนาเสียดาย 
ประธานสภาเทศบาล มากกวาในเรื ่องของงบประมาณเพียงเทานั ้นที ่ทางสภาฯ ตองการที ่จะ

สอบถามเพราะวางบประมาณจำนวน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท สามารถทำไดหลาย
โครงการเพียงเทานั้นจริงๆ  

นายเพชร  โพสาราช  ตนขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนนี้ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลในปนี ้
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เขาเรงรัดการเบิกจาย มีหนังสือแจงเวียนมาตลอดใหรีบดำเนินการโดยเฉพาะ

เทศบาลตำบล เราขอรับเงินตรงจากกรมฯ ซ่ึงทางกรมฯ เรงรัดการเบิกจายซ่ึง
เปนแบบนี ้ท ั ่วประเทศบีบบังคับใหต องกอหนี ้ผ ูกพันภายในวันที ่ ๓๑ 
พฤษภาคม ทั้งนี้ถากอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม หากมีเงิน
เหลือจายจากโครงการดังกลาวจะตองรีบทำโครงการขอใชเงินเหลือจาย 
หมายความวาจะตองเซ็นสัญญาใหเสร็จกอนวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ในสวนของ
เราอาจจะเปนเพราะเหตุผลหลายๆ เรื ่อง ปจจุบันถาเงินงบประมาณเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะตองคำนวณราคากลางในระบบ มีการประกวดราคา
เสร็จก็ตองรอการอุทธรณ บางเรื่องก็อุทธรณแลวอุทธรณอีก ทำใหเกิดความ
ลาชานี้คือกระบวนการ ขั้นตอนทุกอยางเปนไปตามระเบียบในหลายๆ เรื่อง 
แตวาข้ันตอนท่ีชาบางครั้งจะตองมีการคำนวณราคากลางในระบบ กวาจะเขา
ระบบไดบางทีก็ชา ซ่ึงเปนท่ัวประเทศไมใชเฉพาะเทศบาลเราแหงเดียว กอปร
กับในปนี ้ร ัฐบาลเรงรัดการเบิกจายจึงกลายเปนปญหาในการดำเนินงาน
พอสมควร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  เปนขอท่ีเราจะตองนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานกันตอไป เพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล ที่วางบประมาณที่ทางผูบริหารไดหาเพิ่มขึ้นมาตองใชความพยายามในการหา

งบประมาณเขามา ซึ่งครั ้งตอไปที่เราจะไดงบเงินอุดหนุนอีกคือโครงการ
ถนนลาดยาง Overlay เสนบานโคกฟนโปงไปถึงทางเลี่ยงเมือง ตนไมอยากให
งบตกไปอีกเพราะวาเงินที่ทานไดมาถาทานเรงวางแผนวาจะดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางเมื่อไร อยางไร และมีแผนสำรองวาเงินที่เหลือจะทำโครงการอะไร มี
แผนรองรับไวในเบื้องตนเงินในสวนนี้อาจจะไมตกไปก็เปนได ซึ่งเราอยากให
ทางชุมชนไดรับงบประมาณในสวนที ่ควรจะเปนของเรา ไมตองสงกลับ
เพราะวาการสงคืนงบประมาณอาจจะมีผลวาเราไดงบประมาณมาแตเราไมมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดมา เมื่อเราสงเรื ่องขอ
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งบประมาณในคราวตอๆ ไปอาจจะยากขึ้น ตนอาจจะเขาใจคลาดเคลื ่อน
หรือไม อยางไร แตเปนความกังวลแทนในการของบครั้งตอไปอาจจะยากข้ึน 
จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวามีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

นายสุพล  โตะปง ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ตนขอเรียนผานทานประธานสภาฯ เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โครงการท่ีสภาแหงนี้ไดอนุมัติไป ไมทราบวาคงเหลือโครงการใดบางท่ียังไมได

ดำเนินการ ยกตัวอยางเชน โครงการที่ใชเงินสะสมวางทอระบายน้ำซอยบาน
แมหนูพลอย บานเปด หมูท่ี ๒ ซ่ึงไดมีการสอบถามของชาวบานเขามา และยัง
มีอีกหลายโครงการแตตนขอยกตัวอยางโครงการเดียว ซึ่งตนอยากทราบวา
ทางฝายบริหารไดดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแลว และเหลือโครงการท่ียังไมได
ดำเนินการกี่โครงการ ขอใหทางสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๒ ทานไดรับทราบความ
เคลื่อนไหววาทานไดดำเนินการโครงการใดบางแลว ซ่ึงทางเราไมสามารถรับรู
ไดวาทานไดทำโครงการใดไปบางแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานนายกเทศมนตรีมีรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินการโครงการ  
ประธานสภาเทศบาล  ตางๆ หรือไม อยางไร 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางกองคลังและกองชางไดรวบรวมขอมูลและ 
ประธานสภาเทศบาล จัดทำเปนเอกสารเพื ่อใหทางสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบวาแตละโครงการ

ดำเนินการถึงข้ันตอนใดแลว  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีตนขออนุญาตหารือ เนื่องจากถนนไปถึงหมูบานผองอำไพทางเขาวัด

มหาจุฬาธรรมิการาม ซ่ึงกอนหนานี้เราไดเสริมผิวถนนคอนกรีตข้ึนมาใหม แต
เนื่องจากถนนคอนกรีตเสนนี้ทำไปไมสุดถนนเหลืออีกประมาณ ๑๐๐ เมตรแต
ไมเกิน ๒๐๐ เมตรจนถึงปากทาง ร.๘ ซึ่งทำใหถนนลาดลงและมีน้ำทวมขัง
บริเวณนั้นตลอดเวลา ในเบื้องตนไดขอความอนุเคราะหจากทางผูบริหารและ
ทางกองชางใหนำรถตักหนาขุดหลัง (JCB) ไปขุดขางทางเพ่ือท่ีจะทำใหน้ำออก
จากผิวถนน เพราะถนนเสนนี้มีน้ำทวมขังตลอดทั้งป อาจจะไมถึง ๓๖๕ วัน 
จึงมีตะไครน้ำขึ้นตามขอบทางทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และเนื่องจากมีน้ำ
ทวมขังตลอดเวลาจึงทำใหถนนเสนนี้เปนหลุมเปนบอ ทำใหรถจักรยานยนตท่ี
สัญจรขับผานไมเห็นสภาพของถนนจึงทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ตนอยาก
หารือในท่ีประชุมสภาครั้งนี้ฝากไปยังผูบริหารวามีแผนหรือโครงการใดที่จะ
ดำเนินการแกไขในสวนนี้หรือไม  เนื่องจากในการประชุมระเบียบวาระท่ี ๓ ท่ี
ผานมาเราไดพูดคุยไปแลววาถนนเสนนี้เปนความรับผิดชอบของเราตลอดท้ัง
เสน จึงอยากฝากวาถาเรามีโครงการวางทอระบายน้ำในสวนที่เราเขาใจวา
เปนของเทศบาลเมืองศิลา ตนอยากใหเรงดำเนินการเนื่องจากน้ำไดทวมขังจุด
นี้ตลอดเวลาและชาวบานไดรับความเดือดรอนพอสมควร เนื่องจากถนนเสนนี้
มีการสัญจรไปมาทั้งชวงเชาและชวงเย็นคอนขางที่จะหนาแนน โดยเปนถนน
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เสนรองท่ีจะระบายรถจากถนนเสน ร.๘ ท่ีจะออกไปทางสนามบินไดปจจุบันนี้
มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน ทำใหการจราจรคับค่ัง ตนอยากใหทางผูบริหาร
พิจารณาโครงการเพื่อแกไขปญหาในสวนนี้ ไมวาจะเปนการเสริมผวิถนนใหม
หรือการซอมแซมถนนที่ชำรุดแลว ซึ่งตนคาดวางบประมาณไมนาจะเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทานอาจจะขุดวางทอระบายน้ำ ซึ่งทอระบายน้ำที่มีอยู
นาจะตันไปหมดแลว สวนอีกฝงหนึ่งยังไมมีทอระบายน้ำ จากนั้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี    ตนขอเพ่ิมเติมท่ีทานประธานสภาฯ ไดหารือในท่ีประชุมเรื่องของ 
รองประธานสภาเทศบาล ถนนเสนไปหมูบานผองอำไพ ตนไดพูดคุยกับชาวบานละแวกบริเวณนั้นในการ

ออกไปสำรวจพื้นที่ เขาฝากมาวาการสำรวจพื้นที่แตละจุดอยากใหทางกอง
ชางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบานเปดของเรา ชวยพูดคุย
กับชาวบานบางวาน้ำไหลไปทางทิศใด ตรงจุดไหนเปนแอง ตรงจุดไหนท่ี
สามารถปรับปรุงได เพราะท่ีเราไปสำรวจดูแลวถาหากจะเลี้ยวซายเขาหมูบาน
ผองอำไพ เราจะตองทำตั้งแตปากทางไปจนถึงซอยนวลหงส ๒ เราอาจจะตอง
ทำเพิ่มเติมอีกเพียงไมกี ่เมตร จึงอยากใหทางกองชางไดออกแบบดวย เรา
สามารถนำเงินสะสมมาดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหชาวบาน 
และอีกจุดหนึ ่งคือถนนจากหมู บานผองอำไพไปวัดมหาจุฬาธรรมิการาม 
ชาวบานไดรองขอมาวาตอนนี้น้ำไหลมาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
สนามบินไดกัดเซาะถนน และทางเลี้ยวเขาวัดมหาจุฬาธรรมิการามนี้ตนไม
แนใจวาเปนเขตรับผิดชอบของเราหรือเทศบาลเมืองศิลา ซ่ึงกอนนี้ไดมีการนำ
ดินไปปดทอระบายน้ำซึ่งทอดังกลาวน้ำจะไหลมาทางซอยนวลหงส ๒ อยาก
ใหทางกองชางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบของเทศบาลเราชวยออกไปดูและ
แกไขใหกับชาวบานไมควรปลอยไวแบบนั้น ตนไดออกไปดูพื้นที่แลวและได
พบปะพูดคุยกับชาวบานจึงไดทราบปญหาความเดือดรอนของชาวบาน และ
อีกเรื่องหนึ่งคือการทำงานของผูรับจางในการวางทอระบายน้ำแตละโครงการ 
ชาวบานเคยขอใหทางผูรับจางใหชวยเทปูนคอนกรีตราดผิวจราจรท่ีแตกและ
ชำรุดจากการทุบของผูรับจาง ทางผูรับจางบางรายเขาก็ยินดีที่จะทำใหกับ
ชาวบาน แตก็มีบางพื้นที่ทีหนวยงานของเราไปแจงวาทำไมไดเพราะมีการรุก
ล้ำถนนหรือฟุตบาทมา แตผูรับจางก็ยินดีท่ีจะทำให ตนไมทราบวามีสาเหตุใด
จึงไมสามารถทำใหชาวบาน จึงเปนขอสงสัยที่อยากฝากทานประธานสภาฯ 
ไปยังผูท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม ปรากฎ 
ประธานสภาเทศบาล วาไมมี จึงไดกลาวในที่ประชุมวาการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงาน
เทศบาลตำบลบานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุมแลว และขอ
ปดประชุม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๓ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น.  

   

  
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๔ 

 

 
รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๑๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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